

ไก่ไม่มีปีก

ขณะที่นาย Peter Baumann กำลังศึกษา
 วิชาสัตวแพทย์ อยู่ใน มหาวิทยาลัย Iowa
 State College นั้นเขาได้ครุ่นคิดถึงเรื่องปีก
 ของไก่อยู่ตลอดเวลา และคงจะไม่ค่อยมี
 ผู้ใดได้นึกคิดถึงขณะที่บริเวณมันอยู่ นอก
 จากนี่ยังทำให้ใก่นึกอยากบินด้วย เมื่อ
 เป็นเช่นนี้ทำไมจึงไม่มีผู้ใดคิดกำจัดมัน
 เสียเล่า?

ครั้นเมื่อ Baumann ได้มาประกอบอาชีพ
 เกษตรกรเครื่องมือเวชภัณฑ์และยาสำหรับ
 สัตว์แล้ว เขาจึงหันมาสนใจในเรื่องการ
 รวบรวมลูกไก่ที่มีลักษณะแปลกๆ เมื่อฟัก
 ออกมาจากไข่ใหม่ๆ ซึ่งบางตัวก็ไม่มีปีก
 และบางตัวก็มีปีกเพียงสั้นๆ เล็กๆ เขาจึง
 ได้นำไก่ลักษณะแปลกๆ ที่กล่าวนี้ผสมกัน
 เข้า กระทำอยู่เช่นนี้เป็นเวลาถึง ๑๒ ปี
 ครั้นต่อมาเมื่อต้นเดือน มิ.ย. ๕๒ เขาได้
 นำไก่ไม่มีปีก ให้ประชาชนชมถึง ๕๐๐
 ตัว ซึ่งไม่มีลักษณะผิดแปลกจากไก่ธรรมดา
 แต่อย่างใดเลย เพียงแต่ตรงที่ซึ่งที่ปีก
 งอกออกมา นั้น มีรอยขุมน้อยๆ อยู่ ขา
 ทั้งสองข้างของมันรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าไก่

ไม่มีปีก และมีคอยาวกว่าเล็กน้อยเท่านั้น.
 Baumann เวลานี้มีอายุ ๓๒ ปี อยู่ที่
 เมือง Des Moines แห่งรัฐไอโอวาอเมริกา
 เขาไม่ทราบว่าเขาผสมไก่ไม่มีปีกขึ้นมาได้
 อย่างไร เพราะไม่เชี่ยวชาญในการผสม
 พันธุ์นี้ เขาคิดว่าอาจเป็นด้วยการบังเอิญ
 มากกว่า ครั้งแรกเขาฟักไข่ด้วยเครื่อง
 ฟักเล็กๆ ๑ อันหนึ่ง และบังเอิญได้ลูกไก่ที่
 ไม่มีปีกออกมา ๒-๓ ตัว แล้วเขาก็ได้ทำ
 การฟักต่อมาอีกเวลาหลายปี ได้จำนวน
 ลูกไก่ที่ไม่มีปีก มากขึ้นจนกระทั่ง ทุกวัน
 เขาได้ลูกไก่ที่ไม่มีปีก ถึง ๕๕%

ข้อยุ่งยากอย่างใหญ่หลวง ครั้งแรกๆ
 ก็เนื่องจากไข่ไม่มีเชื้อ เพราะการผสมของ
 ตัวผู้ยังไม่ชำนาญพอ ส่วนมากของนกเลี้ยง
 ไก่จะบอกได้ว่า พ่อไก่เมื่อเวลาผสมกัน
 จะใช้ปีกเพื่อกางทรงตัว พ่อพันธุ์ที่ไม่มีปีก
 ของ Baumann แรกๆ ก็ยุ่งยากเหมือนกัน
 ปรากฏว่าไข่ที่ออกมาไม่มีเชื้อถึง ๕๐% จน
 บางครั้ง Baumann ต้องหันเข้าหาวิธีผสม
 เทียมต่อมาๆ ธรรมชาติได้ช่วยให้พ่อพันธุ์
 ที่ไม่มีปีกเหล่านี้มีความเคยชินจนสามารถ
 ที่จะ Balanced นำหนักของตัวให้ดีขึ้นๆ

ทีละน้อยๆ ในขณะที่ขณะผสมตัวเมีย จนกระทั่งมีขี้กออกมา

Baumann คาทว่า ไก่ไม่มีขี้กนั้น คงจะมีราคาดีกว่าไก่มีขี้ก เขากล่าวว่าขี้กไม่จำเป็นสำหรับไก่เสียแล้ว ไก่ที่มีขี้กก็เหมือนเครื่องบิน ทำให้เกิดกระรวงรัง ไก่ไม่มีขี้กของเขานั้นไม่ต้องทำรั้วล้อมสูงนัก เพียง ๒ ฟุตก็พอแล้ว เพราะมันจะกระโดดสูงเกินกว่านั้นไม่ได้ ทั้งยังคุ้มรักและเรียบร้อย

ก็เหมือนกัน ตัวผู้ก็ไม่ค่อยวุ่นวายด้วยกัน เช่นไก่มีขี้ก ถอนขนได้ง่าย มีลักษณะคล้ายๆ กับตัว Schmoos ซึ่งผู้แปลเข้าใจว่าอีกไม่นานนักไก่ไม่มีขี้กนั้น คงจะระยาคแพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย รวมทั้งประเทศไทยของเรา ซึ่งมีผู้นิยม Fashion การเลี้ยงไก่กันมากเหมือนกัน

เรียบเรียงโดย "พ.รัตน"

วิตามินรวม ๘ อย่างใน

ไวทาร์ส ไวตามิน

RUSSELL - LABORATORIES U.S.A.



ช่วยในความเจริญเติบโตสำหรับเด็ก
ช่วยกำลังความเลื่อมใ้กรมของคนที่ขาดอาหาร
บำรุงกำลังแก่คนเจ็บ คนร้อใจ ร่างเงอ่อนแอล
เมื่อก่อรเชยอนเพื่อสู้วังอำนาจมหาเสกนเชื้อโรค

บริษัทเคมิก้าพี (2490) จำกัด
95 เจริญกรุง เยื้องเฉลิมกรุง โทร. 21453
ผู้จำหน่ายในประเทศไทย